

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน ในโครงการ “กล้าใหม่...ไฟรู้” ปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ

หลังจากที่เยาวชนทั้ง 20 ทีมได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากทั้งหมดตั้งแข่งชิง 421 โครงการ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ แต่สิ่งที่น่าสนใจและออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ขณะนี้คณะกรรมการได้ประกาศผล 3 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่เรียบร้อยแล้ว ทีมที่ได้ผลงานสร้างสรรค์ โครงการที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด และได้สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน จะได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระราชสุทิดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 โครงการสุดท้ายแข่งขันสู่อันดับชนะเลิศระดับประเทศ

เกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดทำ Software ในรูปของเกมส์นิทานภาษาไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กออทิสติกในโรงเรียนอนุบาลจันทนาพันธ์ เขตบางกอกน้อย เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การสังเกต การลอกเลียนแบบ การแยกแยะ และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ง Software ที่เกิดขึ้น สามารถต่อยอดเป็นต้นแบบในการพัฒนา Software เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กออทิสติก



ทีมที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “กล้าใหม่...ไฟรู้” ปีที่ 6
เฟสก่อน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” 2554

ฝีมือไทยสร้างสรรค์ถ่านอัดแท่งจากเศษตะเกียบ

สร้างเตาเผาถ่าน เครื่องบดถ่าน และเครื่องอัดแท่ง เพื่อแปรรูปเศษไม้ฝอยคุณภาพดีที่เหลือจากการผลิตไม้ตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นในชุมชนบ้านทอน อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง เป็นถ่านอัดแท่ง และนำกลับมาใช้ เพื่อให้พลังงาน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาเศษไม้



ทีมที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” 2554

สวนสนุก สุขใจเต็ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกแบบ จัดทำของเล่นและสวนสนุกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือที่มีในชุมชน เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมความพร้อมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก บ้านเดิมเต็ม อ. เมือง จ. ขอนแก่น



ทีมที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” 2554



กล้าใหม่ หัวใจเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตคลองสาน



กล้าใจ กลิ่นไม้
หอมระเหย เพื่อช่วยชุมชน
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



แม่ที่มพิชพาน้องชุมชนคลองรังสิต
หมู่ 5 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต



การผลิตชีวภาพจากขยะบ้านบ้านน้ำเสียว
แบบรีไซเคิลชุมชนที่ยังมีไม่ใช่อากาศ
สำหรับน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

17 โครงการร่วมแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ



การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลกเสมือนจริง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



กอนและน้อย กล้าใหม่ ใส่ใจชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



ผู้คิดโดยชอบ เป้าใจละอ่อนน้อย ดีเรื่องศิลป์ได้เมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตพื้นที่เชียงราย



Tourism without barrier "ท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด" วิทยาลัยดุสิตธานี



คนกันแดด มหาวิทยาลัยอีสต์ลอน



ของข้าวร่วนจากน้ำตาลปีบ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต



...คล็บ้านนา สป่าชุมชน... มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ปังน้ำใจจากปราชญ์สู่ปราชญ์ เพื่อความยั่งยืนภายใต้ความพอเพียง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



Santor Let's Stay มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



กลุ่มกระดุมบ้านกุ่มแม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใต้ใหญ่



พลังงานทดแทนบนดอยสูง ของกลุ่มคนฮิปโป ดักซ์ข้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ อัสสัมชัญ



แต่แก่น้อย ร้อยเรียงฝัน ปันรอยยิ้ม มหาวิทยาลัยอุรุกรังเมืองปัตตานี



"ผู้เลี้ยงคน" ที่ชุมชนชาวเล (ชาวมอแกน) บ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจและชมผลงานเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศได้ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือติดตามได้ทาง www.scbchallenge.com

